

รอบรู้เออีซี

เบลลิษา กักรสิริวราภา

someone2526@hotmail.com

..

การแพทย์ 4.0 สับบริการสูงวัยอาเซียน

นับตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานภาครัฐต่างก็มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของเศรษฐกิจไทย

หัวใจของ “ประเทศไทย 4.0” คือการส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เรามีพื้นฐานคืออยู่แล้ว 5 กลุ่ม ให้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ซึ่งเรามักได้ยินชื่อกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหาร แปรรูป กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งผลักดัน ให้เกิด 5 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพ

แม้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ จะถูกจัดอยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทย มีศักยภาพในด้านบริการทางการแพทย์มานาน จนได้รับความไว้วางใจ จากชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางเข้ามาพำนักรักษาตัวกับสถานพยาบาล ในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี

ต่อเรื่องนี้ **สิบบงษ์ สมิตพันธ์** ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอกซ์ซิชั่น ออกาโนเซอร์ ผู้จัดงาน InterCare Asia 2017 กล่าวว่า ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 รัฐบาลได้ ส่งสัญญาณที่ดีต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้มีนโยบายส่งเสริม อุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชน ทั้งไทยและจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนผลิตหรือให้บริการทางการแพทย์ ในทุกๆ ด้าน

ปัจจุบันบีโอไอได้เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการผลิตยา กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ และกิจการบริการทางการแพทย์ ซึ่งกิจการ ต่างๆ ที่บีโอไอให้การส่งเสริม ถือเป็นการสนับสนุนให้ประเทศมีความ พร้อมต่อการเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วย เพราะแน่นอน ว่า ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้ยา ใช้เครื่องมือแพทย์ และได้รับบริการที่ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มบริการทางการแพทย์ จะยิ่งช่วยให้เกิดบริการที่ครบวงจรแก่ผู้สูงอายุ โดยบีโอไอได้เปิดประเภท ให้การส่งเสริมใหม่ 4 กิจการ ได้แก่ 1.กิจการบริการสาธารณสุขด้าน แพทย์แผนไทย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการบริการในอนาคต 2. กิจการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้านหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ และหัวใจล้มเหลว) ด้านมะเร็ง (เคมีบำบัด และรังสีวิทยา) และด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) ซึ่งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของคนไทย และเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้สูงอายุมากที่สุด

3.กิจการสถานพยาบาลจะให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็นการกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนใน พื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลไม่ต้องเดินทางไกลๆ มา รักษา และ 4.กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางเรือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง สถานพยาบาลได้รวดเร็ว

อย่างไรก็ดี การเป็นเจ้าภาพจัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ใน ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.นี้ จึงสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลที่ต้องการ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ซึ่งงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ก็มีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งของประเทศเราเอง และผู้สูงอายุจากภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ภายในงานจะแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.โคมแคร์ซึ่งจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ 2.รีแฮบิเทชันจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแล ช่วยเหลือและปกป้องผู้สูงอายุ 3.เมดิคัลทัวร์ริซึม หรือการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง 4.ด้านบริการ จะมีสินค้าสำหรับ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ และ 5.นิทรรศน์ฟู้ดส์ซึ่งจะมี สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและสมุนไพร ทั้งของไทยและจีน เป็นต้น ■